

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đinh Trường Giang – Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác lâm nghiệp; phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngày 18/3/2024, UBND huyện Sơn Tây tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lâm nghiệp; phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024 do đồng chí Đinh Trường Giang – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ, Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Phòng PC07 – Công an tỉnh¹; đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện²; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, địa phương³. Sau khi nghe lãnh đạo Hạt Kiểm lâm, Công an huyện báo cáo tổng kết công tác lâm nghiệp; phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024, ý kiến thảo luận của các đồng chí tham dự cuộc họp; ý kiến của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ, Phòng PC07 – Công an tỉnh; phát biểu chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, đồng chí Đinh Trường Giang – Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

I. Đánh giá kết quả thực hiện năm 2023

1. Công tác lâm nghiệp:

Trong năm 2023, về cơ bản lĩnh vực lâm nghiệp đều đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra như: Công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCC đã được các cấp, ngành quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời; các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương đã triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng, quản lý đất lâm nghiệp đã đạt nhiều kết quả

¹ Đồng chí Hồ Trọng Phương – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí: Trần Kim Ngọc – Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh; đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; đồng chí Nguyễn Đình Trình – Giám đốc Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Trưởng phòng PC07 – Công an tỉnh.

² Đồng chí Đinh Quang Ven – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Phạm Thị Ngọc Vân – Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Đinh Trường Giang – Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Võ Thìn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

³ Tham dự cuộc họp còn có lãnh đạo các Phòng, đơn vị, địa phương: Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, Hạt Kiểm lâm, Trạm quản lý bảo vệ rừng Sơn Tây, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa – Thể thao, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện; các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình PTLNBV huyện; thành viên Ban chỉ đạo PCCC huyện; Đảng ủy, UBND, Công an, Ban chỉ huy quân sự, Kiểm lâm địa bàn các xã trên địa bàn huyện, Văn phòng HĐND&UBND.

đáng khích lệ: Giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng trưởng ổn định; tỷ lệ độ che phủ rừng năm 2023 đạt 60,10%, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; diện tích rừng tự nhiên hiện có được giữ vững, đảm bảo về trữ lượng và chất lượng; diện tích rừng trồng sản xuất được nâng lên; vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp cơ bản được phát hiện, kiểm soát và ngăn chặn kịp thời, xử lý dứt điểm;... góp phần đảm bảo an ninh môi trường, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp còn xảy ra như: khai thác rừng, lấn chiếm đất quy hoạch lâm nghiệp, vận chuyển lâm sản trái pháp luật...

Về các kiến nghị: Tại Hội nghị cũng được các đơn vị có liên quan đã trả lời, giải thích rõ ràng cụ thể.

2. Công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ

Ban Chỉ đạo PCCC và cứu nạn cứu hộ huyện đã chủ động chỉ đạo các cơ quan, thành viên Ban Chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác kiểm tra, kết hợp tuyên truyền, phát tờ rơi tuyên truyền an toàn PCCC tại khu dân cư, nhà ở hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh; đồng thời đôn đốc, nhắc nhở người dân chú ý đến việc sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt an toàn, cách chữa cháy, cứu người, thoát nạn khi có sự cố xảy ra. Qua đó đã nâng cao nhận thức của chủ hộ gia đình trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC, một số hộ gia đình sau khi được kiểm tra, tuyên truyền đã tiến hành trang bị bình chữa cháy xách tay để kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ xảy ra.

Xây dựng, củng cố và duy trì hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng tại 35/35 thôn tại địa bàn 09 xã; đã hoàn thành 100% về đội dân phòng; hướng dẫn 100% cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC thành lập đội PCCC cơ sở theo quy định; các đội viên đội dân phòng, đội PCCC cơ sở tham gia huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:

- Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, người đứng đầu một số đơn vị, doanh nghiệp còn thiếu sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy và chữa cháy, xem đây là trách nhiệm của lực lượng Công an.

- Kinh phí cấp cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy tại các số địa phương còn hạn chế; một số đơn vị nhà nước như: Trụ sở làm việc các cơ quan, ban, ngành, trường học, trạm y tế... chưa được bố trí nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở, một số tồn tại vi phạm chưa được khắc phục.

- Lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và dân phòng đã được thành lập, tuy nhiên, số lượng đội viên ở một số nơi còn thiếu; nguồn kinh phí cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chưa đảm bảo.

- Phần lớn các hộ gia đình chưa trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy xách tay, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH, ý thức chấp hành pháp luật về PCCC của người dân còn hạn chế do đó hiệu quả công tác PCCC và CNCH chưa được sâu, rộng, chỉ mang tính chất hình thức.

II. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024

1. Đối với công tác Lâm nghiệp

Quan điểm xuyên suốt, nhất quán của huyện là phải quan tâm đúng mức và dành sự đầu tư cho lĩnh vực lâm nghiệp theo hướng phát triển bền vững, ổn định, thu nhập của người dân từ rừng ngày càng được nâng lên; do vậy, yêu cầu ngành lâm nghiệp phải chủ động triển khai thực hiện và tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, địa phương, khẩn trương đưa các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống và tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, các ban ngành liên quan và chính quyền cơ sở vận động người dân tham gia trồng rừng, bảo vệ rừng, trồng cây lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, giảm áp lực về xâm hại rừng, từng bước nâng cao đời sống cho người nông dân đối với nghề rừng.

Để công tác bảo vệ rừng trên địa bàn huyện tiếp tục được giữ vững ổn định, ngoài nỗ lực của lực lượng Kiểm lâm, rất cần sự quan tâm quyết liệt hơn nữa của các chủ rừng, chính quyền địa phương, các ngành và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng: Công an, Quân sự,... triển khai thực hiện theo kế hoạch của huyện đã đề ra; ngoài ra cần tích cực quan tâm thực hiện nghiêm túc một số nội dung trọng tâm sau:

- **Một là**, Đề nghị các đồng chí lãnh đạo, thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục quan tâm, trách nhiệm để cùng đồng hành với tập thể Ban chỉ đạo của huyện thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân về ý thức trách nhiệm và các quy định của pháp luật trong công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, sử dụng và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý lâm sản.

- **Hai là**, Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, củng cố xây dựng, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, lực lượng BVR chuyên trách có phẩm chất chính trị vững vàng, có tư duy phong cách làm việc đổi mới, có đạo đức, lối sống lành mạnh trong sáng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Tâm huyết, trách nhiệm hơn nữa trong công tác quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, giao rừng, khoán bảo vệ rừng; xây dựng kế hoạch, tổ chức phát quang, xử lý thực bì, lau lách, chủ động phòng chống cháy rừng; quyết tâm trồng rừng đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; tiếp tục chăm sóc, quản lý, bảo vệ diện tích rừng trồng đạt hiệu quả, chất lượng cao.

- **Ba là**, Duy trì tốt quy chế phối hợp giữa các lực lượng chức năng với chính quyền địa phương và chủ rừng đã được xây dựng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn; tăng cường công tác đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra đột xuất, kiểm tra liên ngành để xử lý kịp thời và nghiêm minh các vụ vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp.

- **Bốn là**, Công an huyện tăng cường phối hợp với Hạt Kiểm lâm tổ chức chốt chặn, tuần tra, kiểm soát lâm sản trên các tuyến đường giao thông, xử lý các phương tiện lưu thông không đủ điều kiện lưu hành, nhất là các xe độ chế, xe máy, ... có hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

- **Năm là**, Hạt Kiểm lâm tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; các văn bản chỉ đạo của cấp trên có liên quan tổ chức Tập huấn cho Kiểm lâm địa bàn có kỹ năng xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ QLBV và Phát triển rừng.

- **Sáu là**, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững theo chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tổng hợp, theo dõi và nắm bắt tình hình phát triển kinh tế lâm nghiệp trong năm, cần xác định rõ tổng thu nhập trong sản xuất lâm nghiệp trong năm 2024, để đánh giá tăng trưởng của ngành theo Nghị quyết của huyện Đảng bộ đề ra. Hướng dẫn UBND các xã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật đối với Tiểu dự án 1 - Dự án 3 kế hoạch năm 2024 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- **Bảy là**, Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng chặt phá rừng, lấn chiếm đất quy hoạch lâm nghiệp, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra quản lý sử dụng rừng, chế biến lâm sản và quản lý rừng bền vững, nâng cao hiệu quả sử dụng rừng; các ngành chức năng và chính quyền địa phương các xã bám sát, thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu, kế hoạch đã giao trong năm 2024.

- **Tám là**, UBND các xã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp. Rà soát, hoàn chỉnh Phương án PCCCR, kiện toàn Tổ, Đội quản chúng BVR ở cơ sở, chuẩn bị lực lượng, dụng cụ, phương tiện sẵn sàng chữa cháy rừng... Chủ tịch UBND các xã tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, nhất là đối với cán bộ, đảng viên vi phạm hoặc để người thân có hành vi chặt, phá rừng tự nhiên trái phép, lấn chiếm đất rừng, sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích.

- **Chín là**, Đối với chủ rừng nhóm II (BQL rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi) chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trên địa bàn giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp trong diện tích được giao, quản lý ngay từ khi vụ việc mới phát sinh. Tăng cường quản lý, bảo vệ diện tích đất quy hoạch phòng hộ nhưng chưa có rừng để thực hiện các biện pháp phục hồi xúc tiến tái sinh.

- **Mười là**, Trong các tháng cao điểm mùa khô, tăng cường phối hợp các ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, giáo dục cho toàn thể Nhân dân hiểu và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý BVR & PCCCR. Tổ chức xây dựng, củng cố lực lượng trang bị phương tiện, các điều kiện PCCCR, xây dựng phương án PCCCR. Tăng cường lực lượng tuần tra, bám sát hiện trường vào thời kỳ cao điểm của mùa khô; thường xuyên theo dõi và cập nhật diễn biến thời tiết, khí tượng thủy văn và tổ chức dự báo cấp nguy cơ cháy rừng để toàn thể Nhân dân biết và chủ động

phòng cháy; Ban chỉ đạo Chương trình PTLN các cấp phân công cho các thành viên tổ chức trực phòng cháy và chữa cháy rừng, đặc biệt chú ý những ngày khô hanh cao điểm, tổ chức trực 24/24 giờ trong ngày. Thường xuyên tuần tra, kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn và thông tin kịp thời về các đám cháy. Khi để xảy ra cháy rừng phải huy động lực lượng, phương tiện kịp thời tham gia chữa cháy rừng (*phương châm 4 tại chỗ*), hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng có thể xảy ra trong mùa khô năm 2024.

2. Đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Công tác phòng cháy chữa cháy và CNCH là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Để thực hiện hiệu quả Kế hoạch công tác PCCC và CNCH năm 2024, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu ra tại hội nghị này. Đề nghị các cơ quan, ban ngành và các cấp ủy, chính quyền địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

- **Một là**, Thủ trưởng các đơn vị, địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Xác định việc bảo đảm an toàn, phòng chống cháy, nổ, sự cố, tai nạn và cứu nạn, cứu hộ là trách nhiệm của toàn dân, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp về mọi mặt của các cấp ủy Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của chính quyền và sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể.

- **Hai là**, Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, văn bản của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCCC và CNCH, trọng tâm là tiếp tục thực hiện Kết luận số 02 của Ban Bí thư, Quyết định số 630 ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới; Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 07/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục nghiên cứu, rà soát, kiến nghị xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- **Ba là**, Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐND huyện về việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy; quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Đội dân phòng trên địa bàn huyện. Hoàn thiện việc tích hợp nội dung quy hoạch hạ tầng về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 vào quy hoạch huyện.

- **Bốn là**, Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến Nhân dân nói chung, với người lao động nói riêng phù hợp với tình hình thực tiễn; định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực nhằm giúp cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và quần chúng Nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong

việc chấp hành và thực hiện các quy định, biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy trong mọi hoạt động, làm việc, sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh. Duy trì thường xuyên công tác phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, nhân rộng mô hình, gương điển hình tiên tiến trong tổ chức triển khai, thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy.

- **Năm là,** Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động và các cơ sở vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm nhằm làm rõ những mặt ưu điểm, khuyết điểm, những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và tổ chức chữa cháy để rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, xem xét vai trò, trách nhiệm của từng lực lượng, đứng đầu là lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt để xảy ra cháy lớn, cháy đặc biệt nghiêm trọng.

- **Sáu là,** Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; tăng cường công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu, thanh tra, kiểm tra, điều tra nguyên nhân các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định và cứu nạn, cứu hộ. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về và cứu nạn, cứu hộ.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Đinh Trường Giang – Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác lâm nghiệp; phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024 để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Chi cục Kiểm lâm;
- BQL rừng phòng hộ tỉnh;
- Quỹ BV&PTR tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
- Các Phòng ban, cơ quan, đơn vị huyện;
- Hạt Kiểm lâm;
- Công an huyện;
- Trạm quản lý BVR Sơn Tây;
- UBND các xã;
- C,PCVP, TH;
- Lưu: VT.

}

Báo
cáo

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Minh Tuân

